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นายโชคชัย      สีห์ประเสริฐ 
นายอภิชาต    พุทธสอน 
นางจงจิต       ชูเมือง 
ร.ต.จิรวัฒน์   ค าเวียงจันทร์ 
นายจ้อย       นวนส าลี 
นางสุกัลยา    สุทธานันท์ 
นายบุญสม    โภครักษ์ 
นางเรณู        เหล็กจาน 
นายสรศักดิ์    ศรีตระกูล 
นายอ านาจ    ทัพเนตร 
นายปัญญา    พากเพียรทรัพย์ 
นายพงษ์ศักดิ์  เหมือนพิทักษ์ 
จ.ส.อ.สมสกุล ยูปานนท์ 
จ.ส.อ.ดิเรก    เจือจาน 
นายชูชีพ       ร่มโพธิ์แก้ว 
นายสมชาติ    ทองเฟ่ือง 
นางสุจิรา       นรินทร์วงษ ์
นายวิรัช        แก้วสีหาวงษ์ 
ร.ต.ส าเร็จ      เวชกามา 
นายณรงค์      คล้ายเขียว 
นายปราโมทย์  เนียรมงคล 
นายปรีชา       คนหลัก 
นายโกเมฆ      ประสิทธิพันธุ์ 
นายชาญ        สุขคง 
นายบุญสืบ     ตันสงวน 
นายวงศ์ธวัช    สาวาป ี
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ผู้ไม่มาประชุม 

ชื่อ –สกุล   ต าแหน่ง    หมายเหตุ 
1. นางประพิศ    จันณรงค์ สมาชิก อบต.ม.1   ขาด 
2. นายบุญเชา    ปัณเขต  สมาชิก อบต.ม.2   ลา 
3. นายกมล  วัลลานนท์ สมาชิก อบต.ม.3   ขาด 
4. นางอารีย์       แจ่มเจริญ สมาชิก อบต.ม.8   ขาด 
5. นายทศพล     เหมือนพิทักษ์ สมาชิก อบต.ม.9   ลา 
6. นายบ ารุง  กลิ่นหอม สมาชิก อบต.ม.10   ลา 
7. นางศลิษา      มากสาคร สมาชิก อบต.ม.13  ลา 
8. น.อ.ไพฑูรย์    มาลาศรี สมาชิก อบต.ม.15  ลา 
9. นายสุรศักดิ์    จักสาน  สมาชิก อบต.ม.15   ลา 
10. นางอัญชลี    ค าศิริ  สมาชิก อบต.ม.16  ลา 
11. นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์  รองประธานสภาฯ  ลา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 
1. นายปัญญา   บ ารุงวัด   นายก อบต.บ้านพระ  ปัญญา     บ ารุงวัด 
2. นายศิวาภณ    ศรีกสิกิจ  รองนายก อบต.บ้านพระ  ศิวาภณ     ศรีกสิกิจ 
3. นางประคอง      บุญฤทธิการ รองนายก อบต.บ้านพระ   ประคอง    บุญฤทธิการ 
4. นายศุภโชค  บุญเล็ก  ผอ.กองคลัง   ศุภโชค      บุญเล็ก 
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ     ท่าหิน  นักวิเคราะห์นโยบายฯ  จันทร์เพ็ญ  ท่าหิน 
6. นางสาวพนัชกร    กลิ่นมะลิ ผช.จพง.ธุรการ   พนัชกร      กลิ่นมะลิ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน  2561 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  
 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ  ผมขอแจ้งเรื่องการลาของสมาชิกดังนี้ นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์,  นายบุญเชา ปัณเขต, 
(ประธานสภาฯ)   นายทศพล เหมือนพิทักษ์, นายบ ารุง กลิ่นหอม, นางศลิษา มากสาคร,น.อ.ไพฑูรย์ มาลาศรี,  

นายสุรศักดิ์ จักสาน, นางอัญชลี ค าศิริ 
ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2   - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 
เม.ย.61  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1  
(ประธานสภาฯ)  เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรอง

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 เม.ย.61  
ด้วยการยกมือด้วยครับ   

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 
เม.ย.61 เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3  - เรื่องเพื่อพิจารณา(เพื่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ ให้รับทราบ    
เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น)  

  3.1 เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
              พ.ศ. 2561 รอบเดือน เมษายน 2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560   
        ถึง มีนาคม 2561 รายงาน ครั้งที่ 1) 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญ นางสาวจันทร์เพ็ญ ท่าหิน นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชี้แจงครับ  
(ประธานสภาฯ) 

นางสาวจันทร์เพญ็ ท่าหิน เอกสารที่แจกเป็นการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี  
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน เม.ย.61(ระหว่างเดือน ต.ค.60-มี.ค.61) รายงาน 

  ครั้งที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้ หน้า 8 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
  1. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 52 โครงการ งบประมาณ  

       23,514,582.บาท  
 2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 7 โครงการ งบประมาณ 1,460,000.บาท 

  3. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 400,000.บาท 
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  4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 99 โครงการ งบประมาณ 91,547,700.บาท 
  5. ด้านการท่องเที่ยว จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 280,000.บาท 
  6. ด้านการเมือง การบริหาร จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 977,000.บาท 
  ในปี 2561 มีทั้งหมด 174 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 118,483,282.บาท 
  ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2  
  ด้านที่ 1 ด้านสังคมฯ ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67  
  ด้านที่ 2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ ด าเนินการไปแล้ว 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 
  ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด าเนินการไปแล้ว 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
  ด้านที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด าเนินการไปแล้ว 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.74 
  ด้านที่ 5 ด้านการท่องเที่ยว ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  ด้านที่ 6 ด้านการเมือง ด าเนินการไปแล้ว 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 
  รวมทั้งหมด 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.14 
  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  
  ด้านที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.22   
  ด้านที่ 6 ด้านการเมือง จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 
  รวมทั้งหมด 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.37  
  โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  ด้านที่ 1 ด้านสังคม จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.78 
  ด้านที่ 2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 
  ด้านที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.04 
  ด้านที่ 6 ด้านการเมือง จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 
  รวมทั้งหมด 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.53 
  โครงการที่มีการยกเลิก 
  ด้านที่ 1 ด้านสังคม จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.55 
  รวมทั้งหมด 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.96 
  รวมโครงการทั้งหมด ด้านที่ 1 จ านวน 18 โครงการ,ด้านที่ 2 จ านวน 3 โครงการ,      
  ด้านที่ 3 จ านวน 1 โครงการ,ด้านที่ 4 จ านวน 23 โครงการ,ด้านที่ 6 จ านวน 6 โครงการ  
  จ านวนโครงการ ไตรมาสที่1-2 รวมทั้งสิ้น จ านวน 51 โครงการ คะ 
  หน้า 10 การเบิกจ่ายงบประมาณ  
  1.ด้านสังคม เบิกจ่ายไปแล้ว 525,000.บาท คิดเป็นร้อยละ 19.22 
  2.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เบิกจ่ายไปแล้ว 29,955.บาท คิดเป็นร้อยละ 1.10 
  3.ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เบิกจ่ายไปแล้ว 284,260.บาท คิดเป็นร้อยละ 10.40 
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  4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เบิกจ่ายไปแล้ว 61,500.บาท คิดเป็นร้อยละ 2.25 
  6. ด้านการเมือง เบิกจ่ายไปแล้ว 534,970.บาท คิดเป็นร้อยละ 19.58   

ด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานได้ เบิกจ่ายเงินสะสมไปแล้ว จ านวน 1,296,107.บาท               
คิดเป็นร้อยละ 47.45 รวมทั้งสิ้น เบิกจ่ายไปแล้ว 1 ,435,685.บาท คิดเป็นร้อยละ 
52.55 เงินสะสมมีการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 1,296,107.บาท คิดเป็นร้อยละ 47.45        
โครงการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จ านวน 2,731,792.บาท คิดเป็นร้อยละ 100  
หน้าที่ 11 เป็นรายละเอียดโครงการปีงบประมาณ 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีค่าใช้จ่าย
อะไรบ้างโครงการอะไรบ้าง  
หน้าที่ 13 การสรุปยุทธศาสตร์ที่ 1  
หน้าที่ 14 ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 3 โครงการ 
หน้าที่ 15 ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 1 โครงการ 
หน้าที่ 16-19 ยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 23 โครงการ และสรุปยุทธศาสตร์ที่ 4 
หน้าที่ 21-22 ยุทธศาสตร์ที่ 6 จ านวน 6 โครงการ และสรุปยุทธศาสตร์ที่ 6 
หน้าที่ 23 ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง 
2. ขาดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากภาคราชการและภาคเอกชนในพ้ืนที่ 
3. ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรยังขาดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความทันสมัย 
4. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดจะต้องด าเนินการใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
5. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการยังไปไม่ทั่วถึงครอบคลุมพ้ืนที่ 
หน้าที่ 25  
1. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม ในแผน 52 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 12 โครงการ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ในแผน 7 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 1 โครงการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในแผน 6 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 1 โครงการ  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในแผน 99 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว    

20 โครงการ 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ในแผน 4 โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ในแผน 6 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว  
      4 โครงการ  
  รวมโครงการทั้งหมดในไตรมาสที่ 1 – 2 จ านวน 174 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว     
  จ านวน 38 โครงการ 

หน้าที่ 26 เป็นรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ว่ามีอยู่ในแผนไหน และใช้จ่าย
งบประมาณไปเท่าไหร่  
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หน้าที่ 27 เป็นรายละเอียดแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ของอบต. 
บ้านพระในภาพรวม ได้ส ารวจในหมู่บ้าน ทั้ง 19 หมู่บ้าน จ านวน 100 ราย เป็นของ  
เพศชาย 47 ราย เพศหญิง 53 ราย  
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม พอใจมากร้อยละ 28 

พอใจร้อยละ 72  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม พอใจมากร้อยละ 

29 พอใจร้อยละ 68 ไม่พอใจร้อยละ 3 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม พอใจมากร้อยละ 

36 พอใจร้อยละ 62 ไม่พอใจร้อยละ 2 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการต่อสาธารณะ พอใจมากร้อยละ 27  

พอใจร้อยละ 69 ไม่พอใจร้อยละ 4 
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม พอใจมากร้อยละ 

31 พอใจร้อยละ 65 ไม่พอใจร้อยละ 4 
6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด พอใจมากร้อยละ 21 พอใจร้อยละ 

75 ไม่พอใจร้อยละ 4 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู้การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   

พอใจมากร้อยละ 39 พอใจร้อยละ 57 ไม่พอใจร้อยละ 4 
8. มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น พอใจมาก

ร้อยละ 32 พอใจร้อยละ 63 ไม่พอใจร้อยละ 5 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม พอใจมากร้อยละ 35 

พอใจร้อยละ 62 ไม่พอใจร้อยละ 3 
เมื่อน าระดับความเห็นมารวมกันจะได้ 3 กลุ่ม ดังนี้  
- กลุม่พอใจมาก กับการด าเนินโครงการต่างๆของอบต.บ้านพระ คิดเป็นร้อยละ 30.89 
- กลุ่มพอใจ กับการด าเนินโครงการต่างๆของอบต.บ้านพระ คิดเป็นร้อยละ 65.89 
- กลุ่มไม่พอใจ กับการด าเนินโครงการต่างๆของอบต.บ้านพระ คิดเป็นร้อยละ 3.22 
จากการกรอกแบบสอบถามได้ข้อเสนอแนะและปัญหาดังนี้ 
ประชาชนต้องการถังขยะเพ่ิม 
ประชาชนต้องการประปาส่วนภูมิภาค 
ประชาชนต้องการให้มีเสียงตามสายภายในหมู่บ้านให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
ประชาชนต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ทั่วถึง   
ช่วงท้ายจะเป็นรายละเอียดของแบบสอบถาม และภาพเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ ภาพกิจกรรมของโครงการต่างๆ ที่ทาง อบต.บ้านพระได้เข้าร่วมกันท า 
ในแต่ละยุทธศาสตร์แต่ละด้านคะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะและสอบถาม             
เรื่องรายละเอียดเพ่ิมเติมได้คะ 

/นายโชคชัย… 
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นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะเสนอแนะหรือสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ 
(ประธานสภาฯ)   เชิญท่าน จ.ส.อ.สมสกุล ครับ 
จ.ส.อ.สมสกุล ยูปานนท์ ผมขอเสนอแนะภาพการติดตามและประเมินผล ภาพถ่ายขอให้เป็นภาพสีได้ไหมครับ     
(ส.อบต.ม.10)  เพ่ือจะได้รู้ว่าท าอะไร ที่ไหน ดูชัดเจนขึ้น ขอบคุณครับ 
นายปัญญา บ ารุงวัด ครั้งต่อไปจะให้ท าเป็นภาพสี จะได้ดูชัดเจนขึ้น เรื่องการบริหารจัดการ พวกเราเป็นส่วน 
(นายก อบต.บ้านพระ) ที่ส าคัญที่สุด ต้องช่วยกัน และขอขอบคุณประธานสภาที่ไปร่วมประชุมของจังหวัดครับ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะเสนอแนะหรือสอบถามเพ่ิมเติม เกี่ยวกับเรื่องรายงานการติดตามและ 
(ประธานสภาฯ)   ประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือน เมษายน 2561 

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561 รายงาน ครั้งที่ 1) หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
ผมขอมติเพ่ือทราบด้วยการยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  มีมติรับรองเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 4   - เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 
นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ มีท่านใดมีความเดือดร้อนที่จะมาพูดคุยไหมครับ และขอถามท่าน นายก ว่าเรื่องจ่ายขาด 
(ประธานสภาฯ)  สะสมไป ตอนนี้ต้องใช้วิศวกร สามัญ เพ่ือรับรองแบบ มีการด าเนินการแก้ไขไปถึงไหนครับ 
นายปัญญา บ ารุงวัด เรื่องการใช้วิศวกร รับรอง ก่อนจะเกิดปัญหาเรามีเรื่องไทยนิยมยั่งยืน ให้งบผู้ใหญ่บ้าน    

มาหมู่บ้านละ  200,000บาท เพ่ือท ากิจกรรมในหมู่บ้าน และมาขอช่างไปค านวณ     
ออก ปร.4 ปร.5 ของเรามี 19 หมู่บ้าน 20 โครงการ ท าให้เรื่องแผนช้า และได้ไปประชุม
พร้อมประธานสภา ปลัด ต่อไปงานทุกอย่างต้องมีวิศวกรรับรอง ได้คุยกันว่าขอหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน ถ้าไม่รับ ก็ต้องจ้างวิศวกรมาด าเนินการในเรื่องแผน ตอนนี้ท าหนังสือไปถึง     
โยธาธิการและผังเมือง , ทางหลวงชนบทและเทศบาล ท าไปขอความอนุเคราะห์            
ถ้าไม่สามารถท าได้ เราก็สามารถโอนเงินเพ่ือจ้างวิศวกรได้    

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ สอบถามเรื่องโครงการจ่ายขาด มีแนวทางแก้ไขอย่างไร ขอให้จัดซื้อจัดจ้างโดยเร็วด้วยครับ  
(ประธานสภาฯ) เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ขอให้ท าให้ทันต้นเดือนนี้  เรื่องจ่ายขาด     

เมื่อเดือนก.ย.60 ท าหมดหรือยังครับ  
นายปัญญา บ ารุงวัด เรื่องจ่ายขาดเดือน ก.ย.โครงการใหญ่ท าหมดแล้ว เหลือแต่โครงการที่ไม่เกิน 5 แสน   
(นายก อบต.บ้านพระ) และได้ผู้รับเหมาหมดแล้ว 
นายวงศ์ธวัช สาวาปี  ความสงสัยในเรื่องการปฏิบัติงาน ความล่าช้าคือในส่วนราชการ บางครั้งในการที่มองมิต ิ
(ปลัด อบต.บ้านพระ) ด้านเดียว ไม่ได้มองหลายๆด้าน งานมีปัญหาแต่ไม่แก้ไข ทับปัญหาไว้นาน โดยไม่ได้

ด าเนินการอะไร แก้ปัญหาโดยต้องมาคุยกันในระบบบริหาร ท้องถิ่นต้องใช้วิศวกร       
ระดับสามัญ ซึ่งมีแต่ในอบจ.หรือเทศบาล ท้องถิ่นทั่วประเทศไทย ไม่สามารถเดินหน้า
โครงการได้  ปัญหาของเราคือช่างไม่ได้ด าเนินการ และให้มองถึงโครงการในปี 62 ด้วย 
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   ตั้งงบประมาณไว้อย่างไร เรามีบุคลากรแต่เราไม่สามารถท างานได้ เราจ้างบุคลากรมา   
ร้อยละ 4.50 คุมงานก่อสร้าง เขียนแบบ เซ็นแบบ เราไม่ได้ใช้ช่างของเรา และได้หารือ  
ไปที่กรม เพราะว่าเกิดปัญหา ขอฝากให้กองช่างเร่งด าเนินการเร่งแก้ไขปัญหา โดยการ
ติดต่อไปที่โยธาธิการและผังเมือง ทางหลวงชนบท เทคโนโลยีพระนครเหนือ เทคนิค
ปราจีนบุรี และอบจ. จ านวน 5 หน่วยงาน ถ้าตอบกลับมาว่าไม่สามารถท าได้ จะได้มี
หลักฐานว่าด าเนินการแล้ว แต่ตอนนี้หนังสือยังไม่ได้ออกไป ส่วนเรื่องปีงบประมาณต่อไป 
ตั้งแล้วต้องสามารถท างานได้ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานตั้งไว้ 10,000,000 บาท ร้อยละ 
4.5 คือ 450,000.บาท หรือจะใช้วิศวกรเอกชน แล้วจะตั้งได้ในหมวดไหน  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ผมอยากให้แก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วย แล้วสามารถโอนงบประมาณหมวดอ่ืนมาได้ไหม   
(ประธานสภาฯ)    
นายวงศ์ธวัช สาวาปี สามารถโอนงบประมาณอ่ืนมาในหมวดนี้ได้ครับ แต่จะจ่ายในหมวดใดยังไม่มั่นใจครับ       
(ปลัด อบต.บ้านพระ)      
นายปัญญา บ ารุงวัด ตอนนี้ให้นายก สมาคมของ อบต.ไปคุยว่า ถ้าโครงสร้างไม่เกิน 2 ล้าน ให้ใช้ระเบียบเดิม 
(นายก อบต.บ้านพระ) แต่ถ้าเกิน 2 ล้าน ให้ใช้ระเบียบใหม่ ตอนนี้ที่ท าได้คือเจาะบ่อบาดาล ตั้งแทงค์น้ าประปา  
   โดยไม่ต้องใช้วิศวกรรับรอง โดยใช้แบบมาตรฐาน  
นายวงศธ์วัช สาวาปี พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้ระบุตรงนี้ไว้ ถ้าจะแก้ไขต้องแก้ไข พ.ร.บ.ตัวนี้  
(ปลัด อบต.บ้านพระ) ว่าจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างต้องใช้ พ.ร.บ.ตัวนี้ ควบคุมงานโครงสร้างพ้ืนฐาน งานก่อสร้าง 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง กระทรวงการคลัง ต้องการให้จัดซื้อจัดจ้างเหมือนกันทั่วประเทศ   
(ประธานสภาฯ) ทุกหน่วยงานใช้เหมือนกันหมด ให้นายกประสานท้องถิ่นจังหวัด ประสานผู้ว่าหาทางออก

เรื่องนี้ให้ได้ มีนโยบายรัฐบาลให้จ่ายขาดเงินสะสม แล้วไม่สามารถท าได้อีก 
นายปัญญา บ ารุงวัด ท้องถิ่นจังหวัดให้สามารถโอนงบได้ และจะให้ช่างกับปลัด ผอ.กองคลัง เข้าไปปรึกษา   
(นายก อบต.บ้านพระ)    แต่เราก็จะท าเรื่องขอไปที่โยธาธิการฯ เทศบาล และทางหลวงชนบทด้วย  
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอให้รีบท าหนังสือออกไปด้วยครับ ฝากปลัดให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือตัวแทน เข้าร่วม
(ประธานสภาฯ)  ประชุมทุกครั้งด้วยครับ ถ้าไม่เข้าร่วมขอให้ท าหนังสือชี้แจงว่าติดภารกิจอะไร กองช่างให้ 

เตรียมเอกสารโครงการว่าได้ด าเนินการไปข้ันตอนไหนแล้ว  ห้องประชุมสภาหลังใหม่ ให้ติด
ชื่อหัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วนไว้ด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญ ท่านปราโมทย์ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายปราโมทย์ เนียรมงคล  ขอสอบถามเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนสอบถามมาว่าจะเปิดรับลงทะเบียนใหม่ 
(ส.อบต.ม.17) มีใครพอจะทราบบ้างครับ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ จะเปิดรับรอบใหม่ ตอนนี้มีข่าวอยู่ครับ และตอนนี้ได้มีการจัดสรรเงินมาพัฒนาหมู่บ้านละ  
(ประธานสภาฯ) 3 แสน วันนี้ น.อ.ไพฑูรย์ ได้ไปดูนายกรัฐมนตรีกดปุ่ม คิดกันนะครับว่าจะพัฒนาอะไร เพ่ือ

หมู่บ้านของเราครับ  
 

/นายปัญญา ... 
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นายปัญญา บ ารุงวัด เรื่องท าหมันสุนัข–แมว ของต าบลบ้านพระ ทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัด จะมาท าการ 
(นายก อบต.บ้านพระ) ท าหมันสุนัข-แมว ที ่วัดหนองจอก หมู่ที่ 18 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.30 น.   

ฝากสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบด้วยครับ   
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 
(ประธานสภาฯ)  
ปิดประชุม   เวลา 12.20 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)  วงศ์ธวัช สาวาปี    ผู้จดบันทึกการประชุม (ลงชื่อ) โชคชัย สีห์ประเสริฐ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

       (นายวงศ์ธวัช สาวาปี)         (นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

 

ตรวจแล้ว 

(ลงชื่อ)      ส าเร็จ เวชกามา    (ลงชื่อ)           ดิเรก เจือจาน 
(รอ้ยตรีส าเร็จ เวชกามา)    (จา่สิบเอกดิเรก เจือจาน) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  


